

ỦY BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1122/UBNDT-VP
V/v thực hiện nhiệm vụ về cung cấp
DVCTT và cơ chế một cửa tại các
Nghị quyết của Chính phủ

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Ủy ban Dân tộc nhận được công văn số 4013/VPCP-KSTT ngày 16/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc sau khi nghiên cứu, triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả như sau:

Ủy ban dân tộc luôn bám sát các Nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính nói chung và các nhiệm vụ cụ thể được giao, triển khai thường xuyên việc công bố, cập nhật thủ tục hành chính, rà soát thủ tục hành chính. Tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban dân tộc hiện tại là 08 thủ tục hành chính.

Đối với nhiệm vụ rà soát các thủ tục hành chính trong 3 năm gần nhất không có hồ sơ phát sinh theo chỉ đạo tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã rà soát, kết quả không có thủ tục hành chính không có hồ sơ phát sinh trong 03 năm vừa qua.

Đối với nhiệm vụ tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục DVCTT tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021, Ủy ban Dân tộc theo chức năng nhiệm vụ chưa được giao danh mục thủ tục hành chính cần triển khai nên không có cơ sở để báo cáo.

Đối với nhiệm vụ đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Ủy ban Dân tộc hiện chưa triển khai do có sự chưa phù hợp, Ủy ban Dân tộc đã báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ

trong các kỳ báo cáo trước và tiếp tục cập nhật các hướng dẫn của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ để triển khai trong thời gian tới.

Trên đây là tổng hợp một số kết quả đạt được trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban Dân tộc. Trân trọng gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp và báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Công TTĐT UBĐT;
- Lưu: VT, KSTTHC.

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nông Quốc Tuấn
Nông Quốc Tuấn